

## TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ QUỐC TẾ WELLSPRING SAIGON – THẮP SÁNG NIỀM TIN YÊU CUỘC SỐNG

PHAN THỊ KIM ANH(\*)

Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon tự hào vì đã xây dựng được một mô hình trường học theo chuẩn quốc tế. Trong đó, các em học sinh có một môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, tiện nghi và thân thiện để rèn luyện, phát triển những phẩm chất, các kiến thức, kỹ năng sống, được khơi dậy những đam mê và thỏa sức sáng tạo. “Giáo dục một người là đào luyện cho họ có thể đối đầu với mọi hoàn cảnh” (Ch. Rivet), vậy nên Wellspring Saigon chú trọng việc giáo dục toàn diện, đào tạo theo chiều sâu vào những con người có đủ khả năng và bản lĩnh để thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hiện đại đầy năng động, phù hợp xu hướng đổi mới giáo dục chung của thế giới về xây dựng và phát triển những con người mới năng động mang trí tuệ uyên bác và một trái tim giàu lòng nhân ái.

Với quan điểm xem việc “trồng người” là nền tảng cốt lõi để góp phần phát triển đất nước, tập đoàn SSG đã và đang tích cực đầu tư phát triển giáo dục quốc tế chất lượng cao, khởi đầu là Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội, trường song ngữ chất lượng cao đầu tiên tại Việt Nam được Hội đồng Khảo thí quốc tế thuộc Đại học Cambridge công nhận trường chuẩn Cambridge cho cả 3 cấp học, sau 7 năm hoạt động nhà trường đã có hơn 1400 em học sinh tham gia học tập.

Tiếp nối thành công này, tập đoàn SSG tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon. Bước vào năm học thứ tư, Wellspring Saigon tiếp nhận hơn 800 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Tọa lạc tại khu phức hợp Saigon Pearl, Wellspring Saigon có khu học xá tuyệt đẹp trong khuôn viên rộng 1,2 hecta, được thiết kế đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục quốc tế với mục tiêu phục vụ mọi nhu cầu học tập, thể thao, giải trí của học sinh. Với vị trí đắc địa, thuận tiện đưa đón học sinh, chỉ cách trung tâm thành phố 5 phút đi xe; nhà trường không bị ảnh hưởng bởi không khí ồn ào, ô nhiễm của đô thị và có nhiều khoảng không gian xanh mát.

Ngoài cơ sở vật chất hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế, điểm khác biệt của Wellspring Saigon là chương trình song ngữ vượt trội theo định hướng đào tạo học sinh thành những công dân toàn cầu. Chương trình học tích hợp mang tính tuyển chọn những ưu điểm của 2 chương trình giáo dục: chương trình Moet của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chương trình của Sở Giáo dục Bang Massachusetts theo tiêu chuẩn Common Core tiên tiến của Hoa Kỳ và chương trình Phát triển tiềm năng cho học sinh.

Wellspring Saigon đã và đang thực hiện các hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, và chương trình huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng học tập mang tính ứng dụng cao nhằm phát triển học sinh toàn diện. Wellspring Saigon còn tự hào là một trong những trường tiên phong trong định hướng và giảng dạy chương trình giáo dục STEM (môn học tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) với 2 phòng chức năng ứng dụng chương trình STEM uy tín của Hoa Kỳ. Với sự

(\*)Thạc sĩ. Trường Trung học phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon.

dẫn dắt của đội ngũ giáo viên tận tâm và ưu tú, học sinh Wellspring Saigon đã và đang gặt hái nhiều thành tích nổi bật với quy mô quốc gia và quốc tế ở các cuộc thi học thuật cũng như các giải thi đấu thể thao, nghệ thuật.

“When schools flourish, all flourishes” - Martin Luther (Khi trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển). Chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin, niềm hy vọng vào sự năng động, mạnh mẽ, sáng tạo của mỗi cá nhân thầy và trò để đưa con tàu Wellspring Saigon lướt sóng ra khơi, mang khát khao hướng mình ra biển lớn lập nhiều thành tích hơn nữa.

**TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 VÀ TRAO HỌC BỔNG  
TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN THỊ LỰU  
THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP**

**DƯƠNG BÁ KHANH<sup>(\*)</sup>**

Ngày 05/9/2017 cùng với ngành giáo dục cả nước, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Lưu thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Tham dự buổi lễ, thay mặt nhà trường, công đoàn Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa khích lệ các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn vươn lên học khá, giỏi. Ngoài hoạt động tham dự lễ khai giảng, công đoàn trường cũng đã đến viếng thăm khu lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, sự biết ơn sâu sắc về công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng đối với nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung.

---

<sup>(\*)</sup>Cử nhân. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.